

## THÔNG BÁO

Kết luận của ông Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện  
Trưởng Ban chỉ đạo Covid - 19 huyện tại cuộc họp trực tuyến ngày 17/8/2021

Ngày 17/8/2021, tại Hội trường C – UBND huyện, ông Lê Quang Oanh – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 cấp huyện đã họp trực tuyến với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã về công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Thành phần tham dự: Đại diện các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng VH – TT, TC – KH, KH – HT, NV – LĐ – TB và XH, Đài truyền thanh huyện.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, báo cáo các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, kết thúc cuộc họp ông Lê Quang Oanh kết luận như sau:

Thực hiện Công văn số 2734/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch sau thời gian cách ly xã hội, huyện Bù Gia Mập chuyển qua trạng thái phòng chống dịch covid - 19 với các vùng nguy cơ cao và nguy cơ. Để thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng dịch trong tình hình mới, UBND huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2734/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 và Công văn số 695/UBND-VX ngày 15/8/2021 của UBND huyện, ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan, buông lỏng trong quản lý.

2. Đối với công tác chốt chặn, tuần tra, kiểm soát:

Yêu cầu Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã: Tiếp tục thực hiện nghiêm phương án tuần tra, chốt chặn, kiểm soát dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chốt chặn nghiêm ngặt tại Chốt số 6 và Trạm 1 – Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Xử lý kịp thời, chính xác các trường hợp ra/vào phải cách ly hoặc theo dõi sức khỏe. Phối hợp chặt chẽ, thông báo kịp thời cho UBND các xã để theo dõi, cách ly theo quy định.

Trung tâm Y tế huyện tổ chức đưa đi cách ly ngay đối với người về từ vùng dịch khi qua chốt, không để người dân di chuyển về địa phương nơi cư trú để khai báo Y tế tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

UBND các xã Đăk Ô, Bù Gia Mập, Phú Văn: Tiếp tục duy trì các tổ chốt chặn tại các đường ngang, lối tắt, khu dân cư, đường chính trong thời gian thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTG của Chính phủ.



Các xã Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Đa Kia, Bình Thắng, Phước Minh: Rà soát duy trì chốt chặn ở các khu vực giáp ranh, khu vực thật sự cần thiết theo hướng giảm tổ chốt chặn trong các khu dân cư và tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát; thực hiện tuần tra liên tục trên tất cả các tuyến đường, tại các khu dân cư để kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác phòng dịch. Huy động tinh thần tự nguyện của Ban thôn, các tổ covid cộng đồng và các tổ chức tại khu dân cư để thực hiện chốt chặn hiệu quả.

UBND các xã đặc biệt là các xã giáp ranh tăng cường việc phối hợp, trao đổi thông tin để hỗ trợ thực hiện quản lý di biến động dân cư giữa các địa phương, thực hiện tốt công tác phòng dịch.

### 3. Đối với công tác quản lý hoạt động vận chuyển, trao đổi, giao/nhận hàng hóa:

Các xã căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và các quy định hiện hành để bố trí các điểm tập kết hàng hóa phù hợp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao/nhận hàng theo đúng chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 704/UBND-VX ngày 17/8/2021. Tuyên truyền, có phương án cụ thể phù hợp để hạn chế việc các hộ dân trực tiếp đi lấy hàng tại các địa điểm ngoài huyện về bán tại địa phương tiềm ẩn nguy cơ mang dịch bệnh về cộng đồng.

Công an huyện, UBND các xã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc trao đổi, mua, bán hàng hóa của nhân dân, yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc 5k, không tụ tập đông người tại cùng một thời điểm mua bán. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

### 4. Việc chi hỗ trợ nhân dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ:

Yêu cầu phòng Nội vụ - LĐ – TB và XH thực hiện quy trình, thủ tục theo đúng quy định. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chi trả kịp thời cho nhân dân.

Giao UBND các xã tăng cường tuyên truyền cho nhân dân biết, hiểu về chính sách; thực hiện bình xét theo nguyên tắc đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch nhằm giảm bớt khó khăn cho nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp nhận hỗ trợ chuyển đến người dân kiểm thời, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở để phát hiện những trường hợp chi không đúng đối tượng để khắc phục kịp thời. Chủ tịch UBND các xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về việc bình xét, chi sai đối tượng hoặc để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến công tác hỗ trợ.

### 5. Đối với việc giao, nhận quà từ các nguồn vận động:

Yêu cầu UBND các xã phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác giao, nhận quà từ các nguồn vận động hợp lý, hiệu quả. Khi thực hiện hỗ trợ cho nhân dân phải đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, đặc biệt phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; tuyệt đối không tập trung đông người để cấp phát tại khu dân cư trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Phải phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng, các tổ chức hội đoàn thể cấp xã để cấp phát đến tận nhà dân. Thường xuyên báo cáo UBND huyện công tác tiếp nhận, phân phối quà hỗ trợ biết để theo dõi, chỉ đạo.

Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và xã hội tham mưu UBND huyện kiểm tra, hướng dẫn công tác này.



6. Đối với việc thiết lập các khu cách ly tập trung mới thay thế các khu cách ly hiện hành tại trường học để chuẩn bị phục vụ năm học mới: Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành sửa chữa, nâng cấp, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất; hoàn thành trong tuần 3<sub>3</sub> để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có nhu cầu.

7. Công an huyện, UBND xã Phú Văn, Đức Hạnh, Phú Nghĩa: Phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm chữa bệnh đống chân trên địa bàn các xã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch. Yêu cầu các Trung tâm quản lý chặt chẽ các đối tượng đang cai tạo tại cơ sở và các đối tượng khi hết thời hạn cai nghiện tập trung theo quy định, không để lơ là, buông lỏng trong công tác kiểm soát trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

8. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ra vào khu làm việc phải check mã Code để khai báo y tế, kiểm soát phòng dịch.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch trong tình hình mới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tập nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ hơn nữa, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch; hàng ngày báo cáo Ban chỉ đạo những vấn đề phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trên đây là Thông báo kết luận của ông Lê Quang Oanh – CT UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo Covid – 19 huyện tại cuộc họp ngày 17/8/2021, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTHU, TT.HUBND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCD huyện;
- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ;
- LĐVP, CVK;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ VĂN PHÒNG**



*Nguyễn Thị Hương*

